

Hiện đã có vắc-xin phòng ngừa vi-rút đường hô hấp

Ngày 07 Tháng Mười, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Bắt đầu từ hôm nay, người dân Alberta sẽ có thể đặt lịch tiêm chủng hàng năm chống lại các loại vi-rút đường hô hấp vào mùa thu.

Người dân Alberta hội đủ điều kiện hiện có thể đặt lịch các cuộc hẹn tiêm chủng của mình thông qua Hệ Thống Đặt Lịch Tiêm Chủng Alberta, gọi đến Health Link theo số 811 để đặt lịch hẹn tại hiệu thuốc hoặc phòng khám AHS, hoặc liên hệ trực tiếp với hiệu thuốc gần đó. Người dân Alberta được khuyến khích trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của mình để được hướng dẫn về các loại tiêm chủng và lựa chọn nào là tốt nhất cho các cá nhân và gia đình.

Các cuộc hẹn tiêm chủng ngừa cúm và COVID-19 có thể được đặt lịch ngay từ hôm nay cho những buổi được mở cho công chúng bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười. Các cuộc hẹn tiêm chủng ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) có thể được đặt lịch cho các buổi bắt đầu từ ngày 21 tháng Mười.

“Khi mùa thu đến gần, điều quan trọng là phải lập kế hoạch trước để phòng ngừa các loại vi-rút đường hô hấp đang lưu hành. Tôi khuyến khích mạnh mẽ mọi người tham khảo với dược sĩ, bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa phương của họ nhằm đưa ra những quyết định sáng suốt về sức khỏe của mình và bảo đảm rằng họ được chuẩn bị tốt cho mùa này”.

Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Y Tế

“Thêm một lớp bảo vệ bổ sung vào mùa thu này là cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh điển hình phát sinh trong những tháng mùa thu và mùa đông. Các loại vắc-xin phòng ngừa vi-rút

đường hô hấp sẽ được cung cấp vào mùa thu này được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng phòng vệ mạnh mẽ chống lại các loại vi-rút này được dự kiến sẽ lưu hành vào mùa này.”

Dr. Mark Joffe, viên chức trưởng y tế

Mới trong năm nay, là ngoài việc tiêm vắc-xin cúm và COVID-19, cư dân của các nhà chăm sóc liên tục và nhà ở hỗ trợ cho người cao niên từ 60 tuổi trở lên sẽ được tiếp cận vắc-xin Abrysvo được tài trợ công khai để bảo vệ họ khỏi RSV thông qua Chương Trình Tiếp Cận Alberta.

Những người cao niên sống trong cộng đồng là những người từ 75 tuổi trở lên cũng sẽ được tiếp cận nguồn cung cấp vắc-xin Abrysvo hạn chế do tỉnh bang tài trợ. Đối với những người không đủ điều kiện thông qua chương trình vắc-xin do tỉnh bang tài trợ, sẽ có sẵn các loại vắc-xin để mua.

Điểm nhanh các sự kiện

- Để biết thêm thông tin về vi-rút đường hô hấp, hãy truy cập www.alberta.ca/respiratory-illness.
- Vắc-xin COVID-19 và cúm có thể được tiêm cho một cá nhân vào cùng một ngày.
- Vắc-xin RSV phải được tiêm hai tuần trước hoặc hai tuần sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 và/hoặc vắc-xin cúm.

Thông tin liên quan

- [Hệ thống đặt lịch tiêm chủng Alberta](#)

Yêu cầu về truyền thông

Jessi Rampton

780-427-2137
Thư Ký Báo Chí, Y Tế